

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ BURLESON, TEXAS, YÊU CẦU TỔ CHỨC MỘT CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ VÀO NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 2023 CHO CÁC CHỨC VỤ THỊ TRƯỞNG, HỘI ĐỒNG VỊ TRÍ 2, HỘI ĐỒNG VỊ TRÍ 4, VÀ HỘI ĐỒNG VỊ TRÍ 6 CHO NHIỆM KỲ ĐẦY ĐỦ; BỔ NHIỆM THƯ KÝ PHỤ TRÁCH BỎ PHIẾU SỚM VÀ CHỈ ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CHÍNH CHO BỎ PHIẾU SỚM; NÊU RÕ TẤT CẢ GIỜ BỎ PHIẾU VÀO CUỐI TUẦN; THIẾT LẬP THỜI GIAN, THỂ THỨC VÀ CÁC QUY TRÌNH CHO CUỘC BẦU CỬ ĐÓ; VÀ QUY ĐỊNH: ĐIỀU KHOẢN CUỘC HỢP CÔNG KHAI; ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC TỪNG PHẦN; VỀ SỰ KẾT HỢP CÁC CĂN CỨ; VÀ NGÀY HIỆU LỰC.

XÉT RẰNG, Thành phố Burleson là thành phố tự trị hoạt động theo hiến chương được toàn bộ cử tri thông qua theo Điều XI, Mục 5 của Hiến Pháp Texas và Chương 9 của Bộ luật Chính quyền Địa phương; và

XÉT RẰNG, Điều II trong Điều lệ Thành phố Burleson thiết lập các nhiệm kỳ của hội đồng thành phố và Điều IX quy định các ngày tổ chức cuộc bầu cử cấp thành phố;

XÉT RẰNG, Hiến chương Thành phố quy định rằng thành phố sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vào các ngày bầu cử thống nhất do luật tiểu bang ấn định; Và

XÉT RẰNG, luật pháp tiểu bang đã xác định Thứ Bảy đầu tiên trong tháng Năm là ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử thành phố; và

XÉT RẰNG, theo nghị quyết này, Hội đồng Thành phố dự định sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2023, bổ nhiệm thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm, chỉ định các địa điểm chính cho bỏ phiếu sớm, nêu rõ các giờ bỏ phiếu vào cuối tuần; thiết lập và quy định các quy trình tiến hành cuộc bầu cử.

DO ĐÓ, HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ BURLESON, TEXAS ĐÃ QUYẾT NGHỊ RẰNG:

MỤC 1.

Lệnh Bầu Cử cho Cuộc Tổng Tuyển cử.

Cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức tại Thành phố Burleson, Texas, vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 5 năm 2023, nơi các viên chức sau đây sẽ được bầu chọn cho nhiệm kỳ 3 năm tròn:

Thị trưởng
Ủy viên Hội đồng Vị trí 2
Ủy viên Hội đồng Vị trí 4
Ủy viên Hội đồng Vị trí 6

MỤC 2.

Bỏ phiếu Sớm và Bỏ phiếu qua Thư.

A. Thư ký phụ trách Bỏ phiếu Sớm – Quận Johnson. Quản trị viên Bầu cử, Patty Bourgeois theo đây được chỉ định làm Thư ký phụ trách Bỏ phiếu Sớm cho phần Quận Johnson thuộc Thành phố Burleson và có thể bổ nhiệm các phó thư ký cần thiết theo yêu cầu cho việc bỏ phiếu sớm.

B. Thủ tục Đích thân tới Bỏ phiếu Sớm. Việc bỏ phiếu sớm bằng cách đến tận nơi sẽ được tiến hành tại địa điểm được liệt kê trong Phụ lục A. Tất cả các cử tri đủ điều kiện của Thành phố Burleson thuộc Quận Johnson có thể bỏ phiếu sớm tại Burleson Sub-Courthouse; 247 Elk Dr., Burleson, Texas 76028 và Johnson County Elections, 103 S. Walnut St., Cleburne, Texas 76033. Johnson County Elections, 103 S Walnut St., Cleburne, Texas, 76033 theo đây được chỉ định là địa điểm Chính cho Bỏ phiếu Sớm. Việc bỏ phiếu sớm bằng cách đến tận nơi sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 năm 2023 và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 5 năm 2023. Sẽ có thời gian bỏ phiếu vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2023, 7:00 sáng đến 7:00 tối.

C. Bỏ phiếu qua Thư - Quận Johnson. Mọi phiếu bầu qua thư được gửi trở lại vào hoặc trước Ngày Bầu cử sẽ được tính. Các phiếu bầu nhận được vào ngày làm việc tiếp theo sau Ngày Bầu Cử cũng sẽ được tính nếu chúng đã được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử. Các phiếu bầu được gửi qua thư từ công dân Hoa Kỳ cư trú bên ngoài Hoa Kỳ có thể được tính nếu có đóng dấu bưu điện rõ ràng vào hoặc trước Ngày Bầu Cử và nhận được không muộn hơn ngày thứ 5 sau Ngày Bầu cử.

Đơn đăng ký Bỏ phiếu qua Thư. Đơn yêu cầu lá phiếu qua thư có thể được nộp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Địa chỉ thực tế và địa chỉ gửi thư của Thư ký phụ trách Bỏ phiếu Sớm - Quận Johnson là 103 S Walnut St., Cleburne, Texas 76033. Số điện thoại Thư ký phụ trách Bỏ phiếu Sớm là 817-556-6197. Địa chỉ gửi thư: 103 S Walnut St., Cleburne, Texas 76033.

D. Thư ký Phụ trách Bỏ phiếu Sớm - Quận Tarrant. Quản trị viên Bầu cử, Heider Garcia theo đây được chỉ định làm Thư ký phụ trách Bỏ phiếu Sớm cho phần Quận Tarrant thuộc Thành phố Burleson và có thể bổ nhiệm các phó thư ký cần thiết theo yêu cầu cho việc bỏ phiếu sớm.

E. Bỏ phiếu Sớm Đến tận Nơi – Quận Tarrant. Việc bỏ phiếu sớm bằng cách đến tận nơi sẽ được tiến hành tại địa điểm được liệt kê trong Phụ lục B. Tất cả các cử tri đủ điều kiện của Thành phố Burleson thuộc Quận Tarrant có thể bỏ phiếu sớm tại Tarrant County Election Center, 2700 Premier St., Fort Worth, Texas 76111 và Crouch Event Center trong Bicentennial Park, 900 E. Glendale St., Crowley, Texas, 76036. Tarrant County Elections Center, 2700 Premier St., Fort Worth, Texas, 76033 theo đây được chỉ định là địa điểm Chính cho Bỏ phiếu Sớm. Việc bỏ phiếu sớm bằng cách đến tận nơi sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 4 năm 2023 và sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 5 năm 2023. Sẽ có thời gian bỏ phiếu vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2023, 7:00 sáng đến 7:00 tối và Chủ nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023, 10:00 sáng đến 4:00 chiều.

F. Bỏ phiếu qua Thư - Quận Tarrant. Mọi phiếu bầu qua thư được gửi trở lại vào hoặc trước Ngày Bầu cử sẽ được tính. Các phiếu bầu nhận được vào ngày làm việc tiếp theo sau Ngày Bầu Cử cũng sẽ được tính nếu chúng đã được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu Cử. Các phiếu bầu được gửi qua thư từ công dân Hoa Kỳ cư trú bên ngoài Hoa Kỳ có thể được tính nếu có đóng dấu bưu điện rõ ràng vào hoặc trước Ngày Bầu Cử và nhận được không muộn hơn ngày thứ 5 sau Ngày Bầu cử.

Đơn đăng ký Bỏ phiếu qua Thư. Đơn yêu cầu lá phiếu qua thư có thể được nộp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Địa chỉ thực tế của Thư ký phụ trách Bỏ phiếu Sớm – Quận Tarrant là 2700

Premier St., Fort Worth, Texas, 76111. Số điện thoại Thư ký phụ trách Bỏ phiếu Sớm là 817-831-8683. Địa chỉ gửi thư: PO Box 961011, Fort Worth, TX 76161-0011

MỤC 3. Ngày Nộp đơn Ứng cử.

Theo Bộ luật, các cá nhân đủ tiêu chuẩn muốn trở thành ứng viên phải nộp đơn ứng cử cho Thư ký Thành phố Burleson tại địa chỉ 141 W. Renfro, Burleson, Texas 76028, bắt đầu lúc 8 giờ sáng, thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2023, và tiếp tục đến thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2023, cho đến 5 giờ chiều. Mỗi đơn ứng cử phải được soạn theo mẫu đáp ứng các yêu cầu ở Mục 141.031 của Bộ luật cũng như Hiến chương của Thành phố Burleson.

MỤC 4. Lá phiếu.

Thứ tự in tên các ứng viên trên lá phiếu sẽ do Thư ký Thành phố quyết định bằng hình thức bốc thăm theo mẫu do Bộ luật quy định.

MỤC 5. Hợp đồng với Quận Johnson và Quận Tarrant.

Thành phố Burleson sẽ ký một hợp đồng chung về các dịch vụ bầu cử với cả Quận Johnson và Quận Tarrant theo bộ luật bầu cử của Texas; Mục 31.093.

MỤC 6. Luật Giám sát và Cử tri Hội đủ điều kiện.

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo Hiến pháp Tiểu bang Texas và Bộ luật, và mọi cử tri cư trú hội đủ điều của Thành phố đều đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu tại cuộc bầu cử.

MỤC 7. Ban hành và Đăng tải Thông báo Bầu cử.

Thông báo về cuộc bầu cử sẽ được ban hành theo yêu cầu của Chương 4 trong Bộ luật và Hiến chương của Thành phố Burleson.

MỤC 8. Đệ trình lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Nếu cần, Thư ký Thành phố của Thành phố Burleson, Texas hoặc người được chỉ định liên quan được phép đệ trình nghị quyết lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để yêu cầu được thông qua trước theo quy định của luật pháp.

MỤC 9.

Chuyển giao Số phiếu bầu.

Theo Bộ luật, ngay sau khi kết thúc các cuộc bỏ phiếu, các viên chức bầu cử có tên trong nghị quyết này sẽ lập và gửi kết quả bầu cử như sau: một bản sao sẽ được Trưởng ban Bầu cử giữ lại và một bản sao sẽ được gửi cho Thị trưởng Thành phố; Tất cả các hồ sơ và vật tư của cuộc bầu cử sẽ được các quản trị viên bầu cử quận lưu giữ theo Bộ luật.

MỤC 10

Vòng hai

Bất kỳ ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu cho chức vụ mà người đó là ứng cử viên sẽ được bầu vào chức vụ đó. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào nhận được đa số phiếu bầu cho chức vụ đang tranh cử, cuộc bầu cử vòng hai sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 6 năm 10 trong khoảng thời gian từ 2023 sáng đến 7:00 tối. Tại cuộc bầu cử đó, tên của hai ứng cử viên nhận được số phiếu bầu cao nhất cho chức vụ hoặc các chức vụ đó, tùy từng trường hợp, trong cuộc bầu cử đầu tiên mà không có ai được bầu theo đa số phiếu, sẽ được in trên lá phiếu vòng hai. Thứ tự tên trên lá phiếu sẽ giống như cuộc bầu cử đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 theo Bộ luật Bầu cử Texas. Cơ quan Bầu cử Quận Johnson và Cơ quan Bầu cử Quận Tarrant sẽ tiến hành cuộc bầu cử vòng hai theo Bộ luật Bầu cử Texas và các hợp đồng được thực hiện cho các dịch vụ bầu cử.

MỤC 10.

Luật Giám sát.

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo Hiến chương Thành phố và Bộ luật.

MỤC 11.

Điều khoản Cuộc họp Công khai.

Theo đây chính thức xác nhận và quyết định rằng cuộc họp liên quan đến nghị quyết đã thông qua này sẽ được công khai, và thông báo công khai về thời gian, địa điểm và mục đích của cuộc họp vừa nêu đã được ban hành theo quy định của luật pháp.

MỤC 12.

Điều khoản Hiệu lực Từng phần.

Nếu bất kỳ mục, tiểu mục, câu, cụm từ hoặc từ ngữ nào trong nghị quyết này bị phát hiện là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc vi hiến, thì việc xét xử sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ mục, câu, cụm từ, từ ngữ, đoạn hoặc điều khoản nào khác trong nghị quyết này hoặc phần áp dụng của bất kỳ mục, câu, cụm từ, từ ngữ, đoạn hoặc điều khoản nào khác trong mọi nghị quyết khác của Thành phố. Hội đồng Thành phố tuyên bố sẽ thông qua phần hợp lệ và các phần áp dụng trong nghị quyết này mà không có phần không hợp lệ; và cuối cùng, các điều khoản trong nghị quyết này được tuyên bố là có hiệu lực từng phần.

MỤC 13.

Kết hợp các Căn cứ.

Những phát hiện, xác định và căn cứ được nêu trong phần mở đầu của nghị quyết này được cho là xác thực, do đó chúng được Hội đồng Thành phố thông qua và là một phần của nghị quyết áp dụng mọi mục đích.

MỤC 14.
Ngày Hiệu lực.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực sau khi được thông qua.

ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH THEO ĐÚNG THỂ THỨC bởi Hội đồng Thành phố Burleson, Texas, vào ngày 6 tháng February năm 2023.






Chris Fletcher,
Mayor City of Burleson, Texas

ATTEST:

APPROVED AS TO FORM & LEGALITY:



Amanda Campos, City Secretary



E. Allen Taylor, Jr., City Attorney